

BÁO CÁO

Việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2024.

Thạch Châu là một xã vùng biên cửa huyện Lộc Hà. Tổng diện tích tự nhiên 733.5 ha, Đảng bộ có 16 chi bộ với 440 đảng viên, có 11 thôn, 1.784 hộ, 6338 nhân khẩu. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững; Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, thường xuyên được sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ chuyên môn, chỉ huy Ban CHQS huyện. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ. Đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự xã cho HĐNVQS và triển khai đến các đơn vị thôn.

Thuận lợi: Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể của xã luôn xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền vận động thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Nhân dân cơ bản chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nước. Phát huy truyền thống cha, anh thanh niên xã Thạch Châu hăng hái lên đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hàng năm luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao.

Khó khăn: Hàng năm có số lượng công dân trong độ tuổi SSNN đậu vào các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cao, sau khi học xong cá nhân, nhà trường không chuyển hồ sơ NVQS trở về địa phương nên khó khăn trong công tác quản lý nguồn SSNN. Bên cạnh đó do nhu cầu việc làm nên hàng năm số thanh niên đi làm ăn xa, đi xuất khẩu lao động cũng chiếm tỷ lệ khá cao; ý thức chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự của một bộ phận nhân dân và Thanh niên còn hạn chế, nên công tác khám tuyển và giao quân của xã Thạch Châu cũng gặp không ít khó khăn.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên Hội đồng NVQS xã đã chỉ đạo các đơn vị khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đạt được do vậy công tác tuyển quân trong năm 2024 đạt được những kết quả sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật NVQS

Thực hiện Luật NVQS năm 2015, thường xuyên tổ chức các cuộc học tập, quán triệt triển khai toàn diện, sâu rộng các nội dung đến 100% cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Song song bên cạnh đó, đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng của địa phương, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, hội nghị để quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng hơn. Trọng tâm là tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện

nghiêm các Thông tư, Nghị định, Chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về hướng dẫn và thi hành Luật NVQS như: Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu; Thông tư 148/2018/TT-BQP về quy định và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe NVQS.

2. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật NVQS năm 2015

Thực hiện Luật NVQS hàng năm Ban chấp hành Đảng ủy đều có nghị quyết lãnh đạo công tác tuyển quân, trong 3 năm (2022-2024) Ban CHQS đã tham mưu cho UBND, Hội đồng NVQS xã và trực tiếp ban hành hàng năm 12 kế hoạch, 3 quyết định và một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện NVQS đảm bảo thống nhất, đúng quy định, chất lượng tốt.

II. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện quy trình công tác tuyển quân từ khâu đăng ký, phúc tra nguồn hàng năm ở cơ sở đến rà soát, bình cử cấp thôn, xét duyệt cấp xã và quyết định cấp huyện; tổ chức khám tuyển ở các cấp; xác minh tiêu chuẩn chính trị, đạo đức; thâm nhập, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và nhập ngũ đều được Ban CHQS xã tham mưu Hội đồng NVQS xã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác tuyển giao quân hàng năm đều đạt kết quả tốt.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả công tác tuyển quân

a) Việc thực hiện các quy định về đăng ký NVQS và quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS

Xác định việc thực hiện quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự vừa là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi công dân đồng thời cũng là cơ sở để chính quyền các cấp thực hiện chặt chẽ hơn vai trò quản lý Nhà nước về quy định của pháp luật đối với nguồn nhập ngũ hàng năm, Ban CHQS xã đã đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Tháng 9 hàng năm tiến hành xét duyệt thực lực để nắm chắc nguồn nhập ngũ năm tới, phân loại công dân đủ điều kiện nhập ngũ, công dân được miễn gọi, tạm hoãn nhập ngũ để ra quyết định công nhận niêm yết tại các nơi công cộng để xã hội giám sát việc thi hành luật nhằm tạo sự công bằng, công khai trong thực hiện Luật NVQS.

b) Đăng ký nghĩa vụ quân sự

Thực hiện Điều 12, Luật NVQS năm 2015 đối tượng đăng ký NVQS gồm công dân nam 17 tuổi, và 18 -25 và 26 – 27 tuổi có trình độ đại học, cao đẳng và nữ chuyên môn có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu Quân đội từ 18 tuổi đến hết 40 tuổi. Trong 3 năm (2022 – 2024) Ban CHQS xã đã tổng hợp số

liệu đối với độ tuổi 17 đã đăng ký, quản lý toàn xã là 154 người; độ tuổi 18 - 25 (27) đăng ký, quản lý toàn xã là: 671 người; nữ chuyên môn phù hợp yêu cầu Quân đội từ 18- 40 quản lý toàn xã là 122 người.

c) Quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS

Tất cả những công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS theo quy định tháng tư hàng năm Ban CHQS xã phối hợp với các thôn rà soát, bổ sung, đưa vào danh sách quản lý cụ thể, chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, nhân thân của công dân. Đối Với công dân mới đăng ký NVQS lần đầu Ban CHQS cấp xã lập danh sách báo cáo lên Ban CHQS huyện, Ban CHQS huyện ra lệnh gọi đăng ký NVQS và cấp giấy chứng nhận đăng ký NVQS; đối với công dân đăng ký NVQS bổ sung do Ban CHQS cấp xã trực tiếp đăng ký và báo cáo cho Ban CHQS huyện; đối với nữ chuyên môn cần cho Quân đội hai bên phối hợp phúc tra, rà soát và chốt danh sách từng năm. Mọi thay đổi về nơi cư trú, học tập, công tác...của công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS được các cấp đăng ký, quản lý đúng quy định làm cơ sở cho công tác tuyển quân hàng năm được thuận lợi, chính xác.

2. Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS, xét duyệt tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ theo Luật NVQS; thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch trong sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS

a) Công tác sơ tuyển sức khỏe

Ban CHQS xã đã phối hợp chặt chẽ với trạm y tế làm công tác chuẩn bị sơ khám tuyển sức khỏe cho công dân theo quy định của Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLB- BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện NVQS. địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch và tổ chức khám sơ tuyển nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Ban CHQS xã đã tham mưu cho Hội đồng NVQS xã phân công các Thành viên hội đồng NVQS phụ trách các thôn đôn đốc theo dõi chặt chẽ, hạn chế những vấn đề tiêu cực mà dư luận quan tâm, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Những công dân chưa về kịp sơ tuyển được hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tạo điều kiện khám bù, khám vét. Qua khám sơ tuyển đã sàng lọc được những công dân đủ tiêu chuẩn về sức khỏe khám tuyển tại huyện để giảm tải cho tuyển trên.

b) Công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Căn cứ vào kết quả khám sơ tuyển Ban CHQS xã phối hợp công an xã tham mưu cho Hội đồng NVQS xét duyệt về chính trị, chính sách và báo cáo danh sách đề nghị khám tuyển ở huyện theo chỉ tiêu được giao, trên nguyên tắc lấy hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm đầu, đồng thời tạo điều kiện cho công dân có điều kiện học tập, công tác, làm ăn phát triển kinh tế gia đình và bản thân.

Ban CHQS xã đã phối hợp với trạm y tế xã tham mưu cho phòng y tế ban hành Quyết định thành lập Tổ sơ tuyển sức khỏe tại xã đúng quy định của Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức khai mạc, bảo vệ, giám sát

và sơ tuyển sức khoẻ bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Ngoài ra để nâng cao chất lượng khám tuyển, kết thúc sơ tuyển Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời làm cơ sở cho sơ tuyển NVQS những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

c) Xét duyệt tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ theo Luật NVQS; thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch

Thực hiện Điều 41 Luật NVQS về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, trong những năm qua Ban CHQS xã đã tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các thôn rà soát các công dân đủ điều kiện được miễn, tạm hoãn gửi danh sách về Ban CHQS xã để tham mưu cho UBND và Hội đồng NVQS xã tổ chức xét duyệt và đề nghị UBND huyện ra quyết định miễn, tạm hoãn, thực hiện một cách chặt chẽ và khách quan, đúng quy định và có nền nếp, danh sách miễn tạm hoãn được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc trong vòng 20 ngày theo quy định để nhân dân theo dõi, giám sát đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch. Trong 3 năm (2022- 2024) Ban CHQS xã đã thẩm định và trình Chủ tịch UBND huyện ký quyết định thông qua tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ cho 276 trường hợp.

3. Công tác phối hợp, hiệp đồng, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức giao nhận quân

a) Công tác phối hợp, hiệp đồng giao nhận quân

Hàng năm căn cứ kế hoạch, văn bản chỉ đạo của trên Ban CHQS xã đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND, hội đồng NVQS xã tổ chức hội nghị xét duyệt và đưa những công dân trúng tuyển NVQS vào danh sách chốt quân số để kịp thời phối hợp với Ban CHQS huyện thống nhất về chỉ tiêu, quân số giao quân, đảm bảo chất lượng tốt. Thông qua hội nghị hiệp đồng giao nhận quân do cấp trên tổ chức, Ban CHQS xã tham mưu UBND, hội đồng NVQS xã xây dựng kế hoạch giao quân theo hiệp đồng thời gian đúng kế hoạch của UBND huyện.

b) Chốt quân số với các đơn vị nhận quân

Thực hiện kế hoạch thời gian đã xác định và nội dung ký kết trong biên bản hiệp đồng giao nhận quân đã ký kết với Ban CHQS huyện, Ban CHQS xã là cơ quan thường trực Hội đồng NVQS xã và chủ tịch UBND xã chốt quân số với Ban CHQS huyện theo chỉ tiêu, số lượng được giao bằng văn bản để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Trong 3 năm (2022-2024) Ban CHQS xã thực hiện công tác này nghiêm túc, chặt chẽ nên giữa quân số chốt và quân số giao cho Ban CHQS huyện ít có sự thay đổi, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

c) Phát lệnh gọi nhập ngũ

Căn cứ kết quả chốt quân số với Ban CHQS huyện, Hội đồng NVQS xã tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian quy định đảm bảo cho công dân có thời gian sắp xếp công việc thực hiện NVQS. Trong 3 năm (2022-2024) Ban CHQS xã đã phát lệnh gọi 14 công dân nhập ngũ. Các công dân đã chấp hành nghiêm túc, phấn khởi lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

4. Kết quả chất lượng giao nhận quân

a) Kết quả giao, nhận quân

Ban CHQS xã đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với UBNDTTQ và các ban, ngành đoàn thể có liên quan chủ động tham mưu cho UBND xã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức giao, nhận quân hàng năm đảm bảo trang trọng, an toàn, đúng quy định. Từ năm 2022-2024 Hội đồng NVQS xã đã phát 14 lệnh cho công dân nhập ngũ cho các đơn vị, 100 % công dân nhập ngũ đều vui vẻ lên đường, yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Không có công dân đào bỏ ngũ phải xử lý.

b) Chất lượng giao, nhận quân

Ngoài đảm bảo chỉ tiêu giao quân thì chất lượng quân giao cho các đơn vị về sức khỏe, trình độ và phẩm chất chính trị, đạo đức đạt tốt. Các chỉ tiêu, chỉ số trên đều vượt so với chỉ tiêu UBND huyện đề ra. Cụ thể:

Năm 2022: giao quân 05đ/c, sức khỏe loại 1&2: 4đ/c, loại 3: 1đ/c, trình độ THPT: 5đ/c; Năm 2023: giao quân 06, sức khỏe loại 1&2: 5 đ/c; loại 3: 1đ/c, trình độ THCS: 1 đ/c ; THPT: 5 đ/c; Năm 2024: giao quân 8, trong đó sức khỏe loại 1&2: 8 đ/c trình độ THPT: 8;

5. Kết quả phối hợp thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức của công dân nhập ngũ; biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, đấu tranh phản bác với luận điệu tuyên truyền xuyên tạc công tác tuyển quân

Thực hiện Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, hàng năm sau khi có kết quả khám tuyển, Ban CHQS xã đã phối hợp với Công an xã tiến hành thẩm tra, xác minh chính trị đạo đức, tiến hành gửi phiếu đề nghị Phòng Hồ sơ Công an các cấp tra cứu thông tin cá nhân để kết luận chính xác chất lượng chính trị của từng công dân trúng tuyển NVQS.

6. Thực hiện chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân

Ban CHQS xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân nhân tại ngũ và xuất ngũ, chính sách hậu phương quân đội. Ban CHQS xã đã tham mưu cho UBND xã trích từ nguồn ngân sách địa phương và xã hội hóa tặng quà cho công dân nhập ngũ, xuất ngũ; Hàng năm Ban CHQS xã đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn có công dân nhập ngũ để động viên công dân yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7. Trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thực hiện NVQS

Xác định nhiệm vụ công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm về Quân sự - Quốc phòng của địa phương, những năm qua cấp ủy, chính quyền luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ; kiện toàn Hội đồng NVQS đủ số lượng, đúng thành phần; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương

8. Khen thưởng, kỷ luật, chế tài xử phạt liên quan về nghĩa vụ quân sự

Hàng năm, nhằm kịp thời động viên, ghi nhận những thành tích trong công tác tuyên truyền, giao quân, đồng thời kiểm điểm những tập thể, cá nhân chấp hành Luật NVQS chưa nghiêm túc, tại hội nghị rút kinh nghiệm, tổng kết công tác QP – AN hàng năm Ủy ban nhân dân xã đều khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, kiểm điểm các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt.

IV. HẠN CHẾ, VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP; NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Hạn chế, vướng mắc, bất cập

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên, liên tục, còn mang tính thời vụ, nội dung, chưa phong phú, các hoạt động còn hạn chế chưa sôi động, tính giáo dục, thuyết phục chưa cao dẫn đến nhận thức của thanh niên trong độ tuổi SSNN chưa tốt, chưa kêu gọi được các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh tế trên địa bàn cùng chung tay vào nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

- Nhận thức của một bộ phận thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc còn hạn chế dẫn đến dùng nhiều thủ thuật làm giảm sức khỏe của mình để trốn tránh nghĩa vụ cho nên tỷ lệ khám trúng sức khỏe NVQS không cao nhưng khi khám sức khỏe để xuất khẩu lao động và làm nhiệm vụ khác lại bảo đảm sức khỏe mà vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để quản lý và ngăn chặn.

2. Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm

2.1. Nguyên nhân khuyết điểm

- Công tác phối hợp giữa các ngành có thời điểm chưa gắn kết trách nhiệm, chưa nhuần nhuyễn, một số thành viên HĐNVQS xã chưa thực sự vào cuộc trong việc chỉ đạo cơ sở.

- Công tác quản lý nhân khẩu còn nhiều bất cập, vướng mắc như: khó quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đã xuất khẩu lao động, số tốt nghiệp đại học, cao đẳng không thông báo về cho địa phương.

- Do điều kiện kinh tế khó khăn rất nhiều gia đình đi làm ăn xa cả gia đình vào mùa tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

2.2. Bài học kinh nghiệm

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền đối với nhiệm vụ tuyển quân; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện.

- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận

thức, trách nhiệm của toàn dân, trước hết là của cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và đối tượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

- Làm tốt chính sách hậu phương Quân đội, kịp thời khuyến khích, động viên về vật chất, tinh thần đối với công dân nhập ngũ. Đồng thời, xử lý nghiêm những công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyển giao quân. Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nhất là vai trò tham mưu của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, cơ quan Quân sự, Công an; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển giao quân.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; giáo dục, nâng cao truyền thống quê hương, đất nước, Quân đội, Công an và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thường xuyên làm tốt công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi SSNN.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Điều chỉnh, sửa đổi một số chỉ tiêu về sức khỏe gọi nhập ngũ tại Thông tư 16 cho phù hợp như mạch, mắt, vì điểm về mạch còn cao, mắt do việc ứng dụng công nghệ thông tin nhiều nên hàng nam thanh niên bị loại về mắt tương đối cao.

- Về chất lượng chính trị: Cần mở rộng hơn việc cho phép gọi công dân có hình xăm trên cơ thể, trừ trường hợp xăm phản cảm, vi phạm pháp luật, phong tục tập quán Nhân dân, vì hiện nay thanh niên xem việc xăm hình như là một trào lưu nghệ thuật.

- Các đơn vị nhận nguồn cần hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm y tế ngay khi tiếp nhận quân về đơn vị để thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm cho thân nhân kịp thời.

- Bộ Giáo dục và đào tạo công bố danh mục các trường cao đẳng, đại học hệ chính quy được tạm hoãn NVQS để cho Hội đồng NVQS các cấp có cơ sở xét duyệt tạm hoãn gọi nhập ngũ cho công dân./.

Nơi nhận:

- Thành viên Đoàn giám sát;
- Ban CHQS huyện (b/c);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thông